

PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TẠI KỶ HỌP THỨ NHẤT HỌND HUYỆN THANH TRỊ KHÓA XII

Kính thưa: - Đ/c Lâm Hoàng Nghiệp - UVBTV Tỉnh ủy - PCT UBND tỉnh
- Thưa quý vị đại biểu HỌND tỉnh, HỌND huyện.
- Thưa các vị khách quý, cùng toàn thể bà con cử tri

Qua 01 ngày làm việc tích cực khẩn trương, nghiêm túc. Đến thời điểm này kỳ họp của chúng ta cơ bản đã hoàn thành chương trình đề ra. Tại kỳ họp như nhất HỌND huyện, UBND huyện báo cáo trọng tâm một số nội dung có liên quan đến công tác quản lý, điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, mục tiêu giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021; Công tác quản lý thu - chi, quyết toán ngân sách nhà nước; công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tình hình an ninh trật tự và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; báo cáo của các cơ quan Tư pháp về nhiệm vụ của ngành. UBND huyện cũng đã trình HỌND tại kỳ họp lần này 10 tờ trình, điều chỉnh thu - chi ngân sách năm 2021, danh mục, chủ trương đầu tư một số công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện, 01 tờ trình về phương án sáp nhập phòng y tế vào Văn phòng HỌND & UBND huyện để đại biểu HỌND xem xét quyết nghị.

Kính thưa quý vị đại biểu và bà con cử tri!

Qua thông báo của UBMTTQ tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc họp tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HỌND; nhìn chung thì bà con đồng tình và phấn khởi với những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, đồng thời cũng bày tỏ sự mong muốn tiếp tục duy trì và phát huy thành quả đạt được phấn đấu đưa kinh tế huyện nhà ngày càng phát triển bền vững ở nhiệm kỳ 2021-2026; bên cạnh đó cử tri cũng có kiến nghị nên tiếp tục quan tâm công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự xã hội. Về vấn đề này, bà con đã được nghe đồng chí Trưởng Công an báo cáo tại hội nghị hôm nay, hướng tới UBND huyện sẽ chỉ đạo ngành công an tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Nhân đây tôi xin phát biểu một số nội dung như sau: trong 6 tháng đầu năm 2021, UBND huyện đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn; kết quả đạt được đã nêu cụ thể trong báo cáo trình kỳ họp. Quá trình triển khai thực hiện thì UBND huyện đã lồng ghép triển khai kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đảng bộ và Nghị

quyết chuyên đề của Huyện ủy như: thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2020 - 2025; phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2020 - 2025. Tăng cường chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin hướng đến xây dựng chính quyền điện tử giai đoạn 2020-2025; đến nay 100% cơ quan hành chính của huyện và các xã, TT thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ, trao đổi xử lý văn bản hành chính trên môi trường mạng, hộp thư công vụ, văn bản điện tử...; giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính theo cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông từ huyện đến cơ sở, đảm bảo sự hài lòng của người dân; qua báo cáo đánh giá của tỉnh thì Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân (SIPAS) năm 2020, huyện đứng thứ 2 toàn tỉnh, qua đó cho thấy sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức cũng như tinh thần thái độ phục vụ nhân dân ngày càng được nâng lên.

Công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 đang được huyện phối hợp với Sở ngành tỉnh lấy ý kiến, trong đó điều chỉnh quy hoạch cụm công nghiệp Thạnh Trị địa điểm tại thị trấn Phú Lộc, hướng tới kết nối tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông Tây tạo điều kiện thuận lợi thu hút nhà đầu tư phát triển kinh tế chung của huyện.

Trong 6 tháng đầu năm, huyện cũng đã tranh thủ từ các nguồn vốn đã triển khai thực hiện được 70 công trình XDCB (có 41 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng) với tổng số vốn đầu tư trên 219 tỷ đồng, tập trung cho các công trình giao thông mang tính bức xúc; nạo vét hệ thống kênh thủy lợi phục vụ cho công tác sản xuất; xây dựng 5 trụ sở UBND xã, xây dựng mở rộng một số trường học đáp ứng nhu cầu dạy và học cũng như đáp ứng các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn. Công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra thành công.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội 6 tháng đầu năm UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các mặt hoạt động như công tác thông tin tuyên truyền, giải quyết tốt các chính sách an sinh xã hội ổn định cuộc sống của nhân dân, đặc biệt là triển khai kịp thời hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid – 19 trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên tình hình sản xuất, giá cả một số mặt hàng nông sản, nhất là giá lúa, màu giảm so cùng kỳ; công tác đào tạo nghề giải quyết việc làm, hoạt động sản xuất kinh doanh phần nào gặp khó khăn ảnh hưởng đến sản xuất của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và đời sống của nhân dân. Giá vật tư xây dựng công trình tăng mạnh, công tác giải phóng mặt bằng còn chậm ảnh

hướng đến tiến độ triển khai và giải ngân công trình. Số vụ việc vi phạm trật tự xã hội vẫn còn xảy ra, tai nạn giao thông tăng so cùng kỳ.

Kính thưa quý đại biểu và bà con cử tri!

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy-UBND tỉnh về thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trong điều kiện khó khăn chung của cả nước. Để hoàn thành mục tiêu Nghị quyết đề ra, đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu KT-XH năm 2021 và những năm tiếp theo, ngoài những giải pháp cần tập trung triển khai thực hiện ở 6 tháng cuối năm nêu trong báo cáo đã trình bày. Tôi xin nhấn mạnh một số giải pháp trọng tâm điều hành của UBND huyện trong 6 tháng cuối năm như sau:

Một là: Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020. Theo dõi chặt chẽ, chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi. Tập trung kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện năm 2021, trong đó tập trung những tiêu chí chưa đạt đối với xã Tuấn Túc, phân đầu cuối năm hoàn thành 19/19 tiêu chí.

Hai là: Theo dõi nắm chặt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh; kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển, nhất là trong giai đoạn phòng chống dịch Covid - 19. Tập trung thu ngân sách, phân đầu thu đủ, thu đạt dự toán tỉnh và Nghị quyết HĐND huyện giao. Triển khai thi công đúng tiến độ các công trình XDCB, các công trình trọng điểm (5 trụ sở xã) lập thành tích chào mừng 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân và quyết toán công trình hoàn thành đúng qui định pháp luật. Phối hợp với các ngành tỉnh thực hiện phương án sắp xếp nhà, đất công năm 2021 theo theo lộ trình khi được UBND tỉnh phê duyệt.

Ba là: Tập trung công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là tuyên truyền Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện, tỉnh và các nội dung Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng; nghị quyết HĐND năm 2021 và cả nhiệm kỳ. Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia vào tháng 7/2021. Chuẩn bị các điều kiện khai giảng năm học mới 2021-2022.

Tiếp tục thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch Covid - 19, nhất là công tác tuyên truyền, theo dõi quản lý chặt chẽ tình hình dịch bệnh. Thực hiện tốt chính sách người có công, gia đình thương binh liệt sĩ và chính sách an sinh xã hội. Triển khai vận động quỹ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa

bàn huyện; kêu gọi đóng góp ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19; Quỹ phòng chống thiên tai năm 2021.

Bốn là: Chuẩn bị tốt cho công tác tuyên quân năm 2022. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội nhất là tội trộm cắp tài sản, tệ nạn ma túy; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cảnh giác thủ đoạn lừa đảo của tội phạm qua mạng xã hội. Tập trung các giải pháp hạn chế tối đa tình hình vi phạm an toàn giao thông trên địa bàn nhất là tai nạn giao thông.

Năm là: Tập trung công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng đơn thư tồn đọng, vượt cấp; đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của cán bộ công chức từ huyện đến cơ sở đảm bảo khoa học, dân chủ và thể hiện tinh thần trách nhiệm trước nhân dân.

Sáu là: Kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương theo luật định; sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính thuộc UBND huyện ổn định đi vào hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bảy là: các ý kiến, kiến nghị của bà con cử tri (theo thông báo của UBMTTQVN huyện), UBND huyện ghi nhận và tiếp thu (sau khi kiện toàn UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026), phân công thành viên UBND và các ngành cấp huyện có liên quan xem xét, giải quyết những ý kiến, kiến nghị của bà con cử tri.

Tám là: các tờ trình UBND huyện trình đại biểu HĐND huyện xem xét biểu quyết thông qua (về tài chính ngân sách, xây dựng cơ bản, tổ chức bộ máy).

Kính thưa quý đại biểu và bà con cử tri!

Nhân kỳ họp này, UBND huyện rất mong Thường trực và các Ban HĐND huyện, các đại biểu HĐND huyện, UBMTTQVN huyện tiếp tục giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND có liên quan đến công tác quản lý điều hành của UBND huyện để tham gia ý kiến với UBND huyện trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt UBND huyện, tôi đề nghị các ngành, xã, thị trấn và nhân dân trong huyện hưởng ứng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, thực hiện tốt các giải pháp chỉ đạo, điều hành của UBND huyện phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 Nghị quyết HĐND huyện đề ra.

Cuối lời thay mặt UBND huyện xin chúc quý đại biểu, toàn thể bà con cử tri dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn